



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/- ๑ ๗๙๔ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) จังหวัดหนองบัวลำภู  
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองบัวลำภูว่า ได้ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) เพื่อพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาราชการ ๔.๐ โดยมีเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้นแบบ ในการขยายผลนวัตกรรม (ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบล ประเทททั่วไปรางวัลที่ ๒) ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ได้ดำเนินการ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑๐ แห่ง ครอบคลุมทั้งจังหวัด

การนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้วเห็นว่าการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์นวัตกรรมดังกล่าว มายังผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งในสังกัดได้ทราบ และประชาสัมพันธ์การเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก๐๐๒๓.๓/ว๓๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายไกรศักดิ์ วรรทัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารการศึกษา

รับที่ 574

วันที่ 29 พ.ค. 2566

เวลา 10.00น

ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๓๘



องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รับที่ 7649

วันที่ 19 พ.ค. 2566

เวลา 13.30น

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

กองการศึกษา

รับที่ 8846

วันที่ 19 พ.ค. 2566

เวลา 15.00

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) จังหวัดหนองบัวลำภู

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นก ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๔๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองบัวลำภูว่าได้ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) เพื่อพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาราชการ ๔.๐ โดยมีเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้นแบบในการขยายผลนวัตกรรม (ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป รางวัลที่ ๒) ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ได้ดำเนินการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑๐ แห่ง ครอบคลุมทั้งจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จึงขอให้อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์นวัตกรรมดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ได้ทราบและประชาสัมพันธ์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้มีความทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

กองการศึกษา

ฝ่ายบริหารฯ

ฝ่ายส่งเสริมฯ

การปฏิบัติ

สป.  กสส. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สนล.  กยง. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

สนช.  กศ. โทร. ๐-๔๕๖๑-๓๗๘๖

สนค.  กจ. ผู้ประสานงาน นางสาวขวัญสุดา พรธนา โทร. ๐๘๒ ๑๕๕ ๖๙๖๗

นตภ.

ศ. ๒๖ ๖๐๓

WV วิทยาลัย  
ร)



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
๓๕๘๓ วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๖  
0023.1 บริหารทั่วไป  0023.4 คุ้มครองและ  
0023.2 บริหารงานบุคคลท้องถิ่น  0023.5 การเงินบัญชี  
0023.3 ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ที่ นก ๐๐๒๓.๓/ว๕๕๕๕

ถนนหนองบัวลำภู-เลย นก ๓๙๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) จังหวัดหนองบัวลำภู

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code / ภาพ Infographic / คลิปวิดีโอ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ๒๑๐ แห่ง จัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็กอายุ ๒ - ๕ ขวบ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา สภาพปัญหาทั่วไป เด็กส่วนใหญ่อยู่บิดามารดา ประกอบอาชีพหรือทำงานอยู่ต่างจังหวัดจึงอยู่ในการดูแลของปู่ย่า ตายาย เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการทำให้ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีการร้องเรียนจากผู้ปกครอง เรื่องคุณภาพของอาหารกลางวัน และมีข่าวบ่อนทำลายจากสื่อสาธารณะต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กนักเรียน ติดอยู่ในรถตู้จนเสียชีวิต ผู้ปกครองเกิดความกังวลใจ สร้างผลกระทบทางจิตใจ ส่งผลต่อคุณภาพ ของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทุนในการพัฒนาจังหวัดและประเทศ จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถ ป้องกันหรือแก้ไขได้หากได้นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร


จังหวัดหนองบัวลำภูได้กำหนดหลักการทำงาน (Operation Principle) Nongbualamphu : ODC ประกอบด้วย Open เปิดกว้าง Digital ปรับสู่ดิจิทัล Connected ประสานเชื่อมโยง สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริการประชาชน และจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) : HPP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคัดเลือกประเด็นนโยบาย (Agenda) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) เพื่อพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาราชการ ๔.๐ โดยมีเทศบาลตำบล โนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้นแบบในการขยายผลนวัตกรรม (ได้รับรางวัลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบล ประเทททั่วไป รางวัลที่ ๒ ) โดยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นเป้าหมาย ในการดำเนินการ จังหวัดหนองบัวลำภูจึงเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑๐ แห่ง ครอบคลุมทั้งจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภูพิจารณาเห็นว่าการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อัจฉริยะ....

อัจฉริยะ (Smart Kids) เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จึงขอความอนุเคราะห์มายังจังหวัดของท่านได้ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ได้ทราบและเดินทางไปศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุวิทย์ จันทร์หรร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๔๒๓๑-๖๗๒๖

ผู้ประสานงาน : นางรินรดี อินทวงษ์ ๐๙๓๓๒๕๐๖๘๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือที่ นก ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพ Infographic Smart Kids จังหวัดหนองบัวลำภู



<https://shorturl.asia/AMx7t>

คลิปวิดีโอ Smart Kids จังหวัดหนองบัวลำภู



<https://shorturl.asia/BzfEK>

คลิปวิดีโอ Smart Officer

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู



<https://shorturl.asia/5UsYN>

ภาพ Infographic แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู



<https://shorturl.asia/eLZil>